

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
คำสำคัญ	ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
นักศึกษา	พิพัฒพงศ์ ธนวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.รัศภา เอกบุตร
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2561

บทคัดย่อ

ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนื่อง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ผู้เช่าซื้อไม่มีโอกาสเจรจาต่อรองหรือขอแก้ไขข้อสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ตามสัญญาจึงมักจะเขียนสัญญาสำเร็จรูปเอาเปรียบผู้เช่าซื้อรถยนต์ ทำให้ผู้เช่าซื้อในฐานะผู้บริโภคได้รับความเสียหาย แม้จะสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก็ตาม แต่ไม่แน่ว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม เพียงพอ โดยไม่ชักช้า

โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ ประกอบกับการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ พร้อมพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์มีลักษณะแตกต่างไปจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยทั่วไป จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าซื้อรถยนต์เป็นอย่างมาก

ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการตราพระราชบัญญัติเช่าซื้อรถยนต์เป็นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ตรงจุดและเป็นธรรมมากขึ้นเช่นเดียวกับกฎหมายซื้อรถยนต์ของต่างประเทศ โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ควรมีการกำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เว้นแต่ความชำระดอกเบี้ยนั้นเกิดมาจากการกระทำของผู้เช่าซื้อรถยนต์นั่นเองหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ระมัดระวังการใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อตามที่วิญญูชนพึงกระทำ ทั้งนี้ ควรห้ามมิให้ทำข้อตกลงจำกัดความรับผิดชอบของสินค้ารถยนต์ที่เช่าซื้อด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการทำสัญญาเอาเปรียบผู้เช่าซื้อ และควรใช้สิทธิผู้เช่าซื้อรถยนต์สามารถอ้างเหตุความชำระดอกเบี้ยของรถยนต์ที่เช่าซื้อ เพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนี้ได้

ตลอดจนให้สิทธิผู้เช่าซื้อของเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ได้ หากพบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ในกำหนดเวลา 60 วันนับจากวันที่ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อมาแจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์แก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง